

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề gồm 01 trang)

Phần I. Đọc - hiểu văn bản (4.0 điểm): Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

Chưa bao giờ như bây giờ: hai tiếng Việt Nam lại trở nên thiêng liêng tha thiết, trở thành điểm tựa tinh thần, trở thành nơi an toàn của con người trước đại dịch toàn cầu không chỉ kiều bào, du học sinh mà cả những du khách quốc tế

Thật vậy, có biết bao nghĩa cử cao đẹp của những tấm lòng vì cộng đồng. Những chuyến bay đi đến tâm dịch bất chấp hi sinh đứng ở hàng đầu chống dịch. Các chiến sĩ quân đội vừa gánh vác trách nhiệm bảo vệ non sông vừa xông lên mặt trận chống dịch: nhường doanh trại cho dân vào rừng ngủ lán, vừa canh gác bảo vệ cho dân, vừa lo tiếp tế lương thực, cơm ăn, nước uống....

(Theo báo Giáo dục thời đại)

1. Văn bản trên đã truyền đi thông điệp gì đến người đọc? Bộ Y tế đã khuyến cáo người dân chung sống an toàn với dịch bệnh bằng thông điệp gì? (1 điểm)
2. Từ đoạn trích trên cùng với những hiểu biết xã hội, hãy viết một đoạn văn (từ 5 - 7 câu) trình bày suy nghĩ của em về tinh thần dân tộc trước dịch bệnh COVID - 19. (2 điểm)
3. Xác định một phép liên kết và phương thức liên kết có trong đoạn trích. (1 điểm)

Phần II: Tự luận (6.0 điểm): Học sinh chọn một trong 2 đề sau:

Đề 1: Cảm nhận của em về vẻ đẹp của những cô gái thanh niên xung phong qua hai đoạn trích sau:

<p><i>Quen rồi. Một ngày chúng tôi phá bom đến năm lần. Ngày nào ít nhất cũng ba lần. Tôi cố nghĩ đến cái chết. Nhưng là một cái chết mờ nhạt, không cụ thể. Còn cái chính: liệu bom mìn có nổ không? Không thì làm cách nào để châm mìn lần thứ hai? Tôi nghĩ thêm: đứng cẩn thận, mảnh bom ghim vào cánh tay thì khá phiền và mồ hôi thấm vào môi tôi, mẩn mẫn, cát lạo xạo trong miệng.</i></p> <p>(Trích Những ngôi sao xa xa - Lê Minh Khuê)</p>	<p><i>Chuyện kể rằng: em cô gái mở đường Để cứu con đường đêm ấy khỏi bị thương Cho đoàn xe kịp giờ ra trận Em đã lấy tình yêu Tổ quốc của mình thắp lên ngọn lửa Đánh lạc hướng thù. Hứng lấy luồng bom...</i></p> <p>(Trích Khoảng trời, hố bom - Lâm Thị Mỹ Dạ)</p>
---	--

Đề 2: Cảm nhận về lý tưởng sống của các tác giả thể hiện qua hai trích đoạn thơ sau:

<p><i>Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng Nếu là hoa, tôi sẽ là một đóa hướng dương Nếu là mây, tôi sẽ là một vầng mây ấm à người, tôi sẽ chết cho quê hương</i></p> <p>(Trích Tự Nguyện - Trương Quốc Khánh)</p>	<p><i>Ta làm con chim hót Ta làm một cành hoa Ta nhập vào hòa ca Một nốt trầm xao xuyến...</i></p> <p>(Trích Mùa xuân nho nhỏ - Thanh Hải)</p>
--	--